



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับประจำวันที 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 17

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.นับปีกมหา'ลัยถกงานต่างประเทศ

พัฒนาเป็นเลิศทุกมิติ-สู่เวทีสากล

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ว่า การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ผ่านมา มุ่งเน้นการแสวงหาช่องทางเพื่อสร้างโอกาสให้อุดมศึกษาไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและนานาชาติ ทำให้เกิดกิจกรรม โครงการหลากหลายที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อุดมศึกษาไทยในเวทีโลก

อาทิ การให้ทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของทรัพยากรมนุษย์ การจัดประชุม สัมมนาเพื่อริเริ่มสานต่อความร่วมมือ และการส่งเสริมการวิจัยผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมถึงการประชุมสัมพันธ์อุดมศึกษาไทยในต่างประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ ทำให้ยังไม่สามารถขับเคลื่อนการทำงานด้านต่างประเทศที่ส่งเสริมให้อุดมศึกษาไทยมีความเป็นผู้นำในเวทีโลกได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ และทราบดีว่ายังมีอีกหลายบทบาทที่มหาวิทยาลัยคาดหวังให้ สกอ.เป็นผู้ดำเนินการ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษาไทยในมิติต่างๆ

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่โลกก้าว

ไปอย่างรวดเร็ว เป็นยุคของการแข่งขันสูง จึงมีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องทบทวนและพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นเลิศในมิติต่างๆ รวมถึงมิติด้านความเป็นสากลด้วยทรัพยากรงบประมาณที่มีจำกัด มหาวิทยาลัยต้องเลือกหุ้นส่วนอย่างชาญฉลาด จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม และเลือกดำเนินกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและคุ้มค่า รวมถึงคิดอย่างรอบคอบถี่ถ้วนมากขึ้นว่าจะเดินหน้าเรื่องการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศให้ตอบรับสภาวะการณ์ปัจจุบันและขับเคลื่อนสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับมิติด้านคุณภาพทั้งองคาพยพของอุดมศึกษา

“การดำเนินงานด้านต่างประเทศของ สกอ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล การพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร การส่งเสริมบทบาทของนักวิชาการไทยในเวทีนานาชาติ รวมถึงการริเริ่มความร่วมมือกับประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญและเป็นตลาดใหม่ที่มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ” เลขาธิการ กกอ.กล่าว

